

มหกรรม MSR Expo เปิดฉากคึกคัก ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของโครงการ BRI

งานแสดงสินค้านานาชาติเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 มณฑลกว่างต้ง (Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo) เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติ Guangdong Modern International Exhibition Center ในเมืองตงก่วน ซึ่งเป็นเมืองแห่งการผลิตทางตอนใต้ของจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยงานนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลาสี่วันจนถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้

นาย Chen Liangxian รองผู้อำนวยการมณฑลกว่างต้ง ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานว่า ปีนี้ถือเป็นปีแห่งการครบรอบ 40 ปีของการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ทั้งยังเป็นการครบรอบปีที่ 5 ของโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของรัฐบาลจีน หรือ Belt and Road Initiative (BRI) กว่างต้งเป็นหนึ่งในมณฑลที่บุกเบิกการปฏิรูปและการเปิดประเทศ และได้ยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านกับกลุ่มประเทศและภูมิภาคตามโครงการ BRI สำหรับงาน MSR Expo นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 และได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 694,500 คนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันงานนี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญสำหรับส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างมณฑลกว่างต้ง ตลอดจนกลุ่มประเทศและภูมิภาคตามเส้นทางสายไหมใหม่ (BRI)

คณะกรรมการจัดงาน MSR Expo เปิดเผยว่า งานปีนี้จะมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 1,732 บริษัท จาก 57 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งรวมถึง 1,221 บริษัทจากต่างประเทศ หรือคิดเป็นประมาณ 70.5% ของทั้งหมด และเพื่อตอบรับกับความต้องการของทั้งผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทางสำนักเลขาธิการฯ จึงได้ลงนามความตกลงเพื่อส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือ ร่วมกับ 14 สมาคมระดับชาติ ระดับมณฑล ตลอดจนสมาคมธุรกิจต่างประเทศ ตามลำดับ สำหรับตัวเลขของผู้ซื้อมืออาชีพที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 31,000 ราย เป็น 34,000 ราย หรือโตขึ้น 9%

Usha Hunsraj นักธุรกิจหญิงชาวแอฟริกาใต้ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เธอเดินทางมาร่วมงาน MSR Expo หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีในการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเปิดโอกาสให้เธอได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าจำนวนมากจากทั่วโลก

Ye Hu จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกว่างต้ง เปิดเผยว่า ส่วนจัดแสดงด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของงาน MSR Expo จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับประเทศและภูมิภาคตามเส้นทางสายไหมทางทะเล

นอกจากงานแสดงสินค้าที่เมืองตงก่วนแล้ว มหกรรม MSR Expo ยังประกอบด้วยงานประชุม ซึ่งจัดขึ้นที่นครกว่างโจว ในวันที่ 26 ตุลาคม โดยมีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐมนตรีจาก 15 ประเทศในเส้นทางสายไหมใหม่ ตลอดจนผู้นำจากสมาคมธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และบรรดาผู้นำจากภาคธุรกิจ เข้าร่วมงานประชุมกันอย่างคับคั่ง

ขณะเดียวกัน จะมีการเผยแพร่รายงาน Blue Paper ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของมณฑลกว่างตงในการก่อสร้างโครงการ Belt and Road (ปี 2556-2561) เป็นครั้งแรกที่งานประชุมดังกล่าว ซึ่งรายงานฉบับนี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น